

บทบรรณาธิการ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2558 ที่ผ่านมา ได้มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พุทธศักราช 2558 ขึ้นโดยการ ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาสองแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้าเป็นหน่วยงาน เดียวกันขึ้น อันมีผลทำให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเจ้าของวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อยู่เดิม ดำเนินการประสานขอเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารให้สอดคล้องกับชื่อของมหาวิทยาลัยสังกัด ที่เปลี่ยนแปลงสถานภาพตามพระราชบัญญัติที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้วนั้น ซึ่งทาง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ในฐานะหน่วยงานที่ให้การรับรองคุณภาพ แก่วารสารฉบับนี้ไว้จึงได้อนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อตามเหตุผลข้างต้น ดังปรากฏเป็น ชื่อตามที่ท่านสัมผัสในหน้าปกวารสารฉบับนี้ว่า **วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์**

สำหรับ **วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)** นี้ ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระอันเข้มข้นและ ทำทนายประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่นำมาซึ่งการขยายพื้นที่ความรู้ของศาสตร์ทั้ง 3 ดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งได้รับความสนอกสนใจอย่างกว้างขวางพอสมควร จากทั้งนักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงนิสิตนักศึกษา หลากหลายสถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง มหาวิทยาลัย ในส่วนภูมิภาค หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ มหาวิทยาลัยเอกชน ในการส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่จนครบสมบูรณ์ตาม รูปแบบที่วารสารฉบับมาตรฐานหนึ่งๆ พึงมี ทั้งบทความภาษาอังกฤษ บทความ วิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์หนังสือ อันมีเนื้อหาทางวิชาการที่

หลากหลายและครอบคลุมประเด็นปัญหาใหม่ๆ ในปัจจุบันที่คัดสรรมาเพื่อเสนอแนะทางออกแก่อสังคมในฐานะพื้นที่ทางวิชาการรูปแบบหนึ่ง อันได้แก่

บทความแรกเป็นบทความวิจัยภาษาอังกฤษในเรื่อง *The Research Project for Data Processing on the Local Politicians in Singburi* ของศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์นพพล อัครชาติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บทความชิ้นนี้เป็นงานวิจัยจากการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้าที่ให้ทำการศึกษาให้นักการเมืองที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่อดีตจนถึง พ.ศ. 2557 โดยมุ่งเน้นการศึกษาภูมิหลัง รูปแบบความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่พี่น้องเครือข่ายคนรู้จัก เครือข่ายนักการเมืองระดับต่างๆ บทบาทของพรรคการเมืองกับนักการเมืองในจังหวัด กลยุทธ์และวิธีการหาเสียง ตลอดจนวิเคราะห์ภาพรวมการเมืองถิ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรี อันจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจพลวัตการเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เมืองเล็กๆ กลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันน่าสนใจในมิติทางการเมืองตามที่ได้นำเสนอในบทความชิ้นนี้ไปด้วย

บทความต่อมาเป็นบทความวิชาการ เรื่อง *การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยกลุ่มนอร์ดิก* ของอาจารย์ ดร.ภิศกดิ์ กัลยาณมิตร จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่พยายามเสนอแนวความคิดให้พวกเราเห็นว่า ประเทศไทยกลุ่มนอร์ดิกซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปนั้น เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงแต่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีวินัยที่เข้มแข็งของคนในชาติที่มีการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันทั้งวัตถุนิยมและจิตนิยม อันเป็นไปตามแนวทาง

วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่นนี้หากนำมาใช้สำหรับการพัฒนาประเทศไทย
ของเราก็จะดีไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งผู้อ่านควรใส่ใจในการใช้เป็นข้อมูลที่น่าเสนอเช่นกัน

บทความที่สาม เป็นบทความวิชาการ เรื่อง **พื้นที่ชายแดนกับการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้** ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทะไกรราช จากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งบทความวิชาการนี้ นับเป็นความ
พยายามอีกแง่มุมหนึ่งของผู้เขียนในฐานะนักวิชาการในพื้นที่ที่ต้องการนำเสนอถึง
สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสามารถร้อยเรียงเป็น
ตัวอักษรให้เราเข้าใจภาพสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

บทความที่สี่ เป็นบทความวิจัย เรื่อง **ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท** ของ คุณอิสระ อินทร์ยา
และ ศาสตราจารย์ Ken Taylor จากหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการมรดก
สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
พยายามเสนอแนวความคิดให้ผู้อ่านทราบถึงนำความรู้จากการศึกษาแนวคิดเรื่อง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม มาทำการประเมินคุณค่าและวิเคราะห์ถึงภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ภูไท
ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิปัญญาดังกล่าวกับสภาพภูมิประเทศในการตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะใช้พื้นที่ศึกษาใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยแล้ว บทความชิ้นนี้จึงเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันเป็น
ปณิธานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่น่าสนใจและควรค่าแก่การทำความเข้าใจเพิ่มเติม
อย่างยิ่งเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่ปณิธานที่ตั้งไว้ให้เกิดเป็นรูปธรรม

บทความที่ห้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง **รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดกาฬสินธุ์** ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม และ อาจารย์
พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม จากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า ที่พยายาม

เสนอภาพผ่านตัวอักษรให้ผู้อ่านเข้าใจถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบทความจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่น่าสนใจอย่างยิ่งไม่แพ้บทความอื่นๆ

บทความที่หก เป็นบทความวิจัย เรื่อง **ปัจจัยต่อการจัดการคอร์รัปชันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกรรมการคอร์รัปชันในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล** ของ คุณพรศักดิ์ โชติพิณิจ จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่พยายามศึกษาปัจจัยการต่อการจัดการคอร์รัปชันและพฤติกรรมกรรมการคอร์รัปชันในองค์การบริหารส่วนตำบล การเปรียบเทียบพฤติกรรมกรรมการคอร์รัปชันจำแนกตามบุคลากรสายการเมืองและสายข้าราชการ การเปรียบเทียบพฤติกรรมกรรมการคอร์รัปชันจำแนกตามขนาดขององค์การเล็ก กลาง และใหญ่ และอิทธิพลของปัจจัยการต่อการจัดการคอร์รัปชันที่มีต่อพฤติกรรมกรรมการคอร์รัปชัน กลุ่มตัวอย่างคือ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งงานวิจัยระดับปริญญาเอกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเช่นกัน

บทความที่เจ็ด เป็นบทความวิจัย เรื่อง **ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์** ของ อาจารย์กิตติศักดิ์ เจริญสิทธิประเสริฐ จากคณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาจารย์นพพล อัครชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผลงานวิจัยที่สังเคราะห์ขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามนำเสนอเพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรม รวมถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตลอดจนวิเคราะห์เปรียบเทียบและทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างระดับความหวาดกลัวข้างต้น กับปัจจัยส่วนบุคคล และประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมและการรับทราบถึงปัญหาอาชญากรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)

ซึ่งเป็นผลที่ได้ควรนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและใส่ใจปัญหาอาชญากรรมสำหรับนักศึกษาของผู้บริหารและนักศึกษาที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้กับตัวเอง อันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การใส่ใจอย่างยิ่งอีกเช่นกัน

บทความที่แปด เป็นบทความวิจัย เรื่อง *การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย* ของ อาจารย์เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ จากภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายภาพให้เห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมาย ถือเป็นอนุวัติการกฎหมายไทยเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นไปตามพันธกรณีของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ บทความวิจัยชิ้นนี้จึงพยายามศึกษาหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเพื่อเสนอหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งเช่นกัน

บทความที่เก้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง *การจ่ายสินไหมกรรมาโดยผู้รับประกันภัย* ของคุณอัครรัฐ สุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์, รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร และรองศาสตราจารย์สุเมธ งานประดับ จากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่พยายามเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนวทางในเรื่องการจ่ายสินไหมกรรมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำของวงการประกันภัยในการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากความเสียหายที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง บทความวิจัยชิ้นนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน

บทความที่สิบ เป็นบทความวิจัย เรื่อง **ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์** ของคุณธนิศา จันทระเขตต์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาประกอบ การทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เช่นกัน งานชิ้นนี้มุ่งศึกษาปัญหาจากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีซื้อขายและเช่าเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นมิติใหม่ของกฎหมายและข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในการวางมาตรการเยียวยาและพัฒนาระบบกฎหมายในเรื่องดังกล่าวให้รัดกุมยิ่งขึ้น

บทความที่สิบเอ็ด เป็นบทความวิจัย เรื่อง **ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม** ของคุณจันทน์ จารุโณปถัมภ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคนาภูมิ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษประกอบ การทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ผู้เขียนชื่อแรกในฐานะผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จึงทำวิจัยขึ้นเพื่อพยายามทำให้เห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทำการวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น จึงควรค่าแก่การศึกษาไม่แพ้กัน

บทความที่สิบสอง เป็นบทความวิจัย เรื่อง **ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทยปี พ.ศ. 2549 – 2553** ของ คุณทรงภูมิ พรหมภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษประกอบ การทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผู้เขียนได้ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทยปี พ.ศ. 2549 - 2553 ซึ่งเป็นช่วงก้ำกึ่งการบริหารงานของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารและรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งในการเมืองไทยที่น่าสนใจ อันเป็นงานศึกษาที่ให้ความรู้ในการตอบมิติข้อสงสัยในทางรัฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อีกโสดหนึ่ง

บทความที่สืบสาม เป็นบทความวิจัย เรื่อง **รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น** ของ พันตำรวจเอก สายฟ้า จิรวารธนสกุล ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาประกอบการทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผู้เขียนได้ศึกษาถึงรูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น แล้วผลการศึกษาไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีให้เกิดความยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนในฐานะตำรวจได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในการตอบมิติทางการบริการสาธารณะของผู้นำสถานีตำรวจที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์และควรค่าแก่การศึกษาไม่แพ้กัน

และบทความส่งท้าย เป็นบทความปริทัศน์หนังสือ เรื่อง **Democratization and Research Methods (2012) by Michael Coppedge** โดย อาจารย์นพพล อัครชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่พยายามทำให้เข้าถึงเนื้อหาภาพรวมของหนังสือที่เป็นผลงานเชิงการสำรวจความต่อเนื่องและการวิพากษ์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการทำให้เป็นประชาธิปไตยและเทคนิควิธีวิจัยในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งควรค่าแก่การเอาใจใส่อย่างยิ่ง

ทั้ง 14 บทความที่นำเสนอมา มีขนาดสั้นบ้าง ยาวบ้าง ทั้งประเด็นใหม่บ้าง คลาสสิกบ้าง หลากหลายระเบียบวิธีวิจัย และเกี่ยวเนื่องต่อกันในองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ที่ดำรงอยู่ ล้วนได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ช่วยแนะนำและให้แง่คิด

วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

มุมมองต่างๆ ต่อผู้เขียน จนผู้เขียนบทความทั้ง 14 ชิ้นมีความมั่นใจและสามารถนำเสนอผลงานต่อผู้อ่านผ่านเนื้อหารูปเล่มในวารสารฉบับนี้ อีกเช่นเดียวกับความตั้งใจและอุทิศสหายของกองบรรณาธิการฯ ที่ได้ทุ่มเทและเอาจริงเอาจังกับการทำงานจนสามารถจัดทำวารสารฉบับนี้ขึ้นตามเจตนารมณ์สมปรารถนาสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักจากการส่งวารสารเผยแพร่ไปยังหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั่วประเทศ เหลือเพียงทำงานทั้งหลายที่หยิบมาอ่านดูในเวลานี้ว่าท่านจะตักตวงเอาประโยชน์ที่พึงมีพึงได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นสิทธิของผู้อ่าน โดยเฉพาะที่จะใช้ดุลยพินิจของตนโดยเสรี ตัดสินใจว่าบทความในวารสารฉบับนี้จะมีคุณค่าคุ้มกับการสละเวลาอ่านหรือไม่

ขอขอบคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัตัญญ์ แก้วหานาม

บรรณาธิการ